

Số: 72/TTr-2022

BẢN GIẢI TRÌNH

(V/v: Chậm công bố BCTC bán niên đã được soát xét năm 2022)

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày 30/8/2022 Công Ty CP Chế Biến và XNK Thủy Sản Cadovimex (sau đây gọi tắt là Công ty Cadovimex) có nhận được Công văn số 1490/SGDHN-QLNY ngày 24/8/2022 của Sở GD CK Hà Nội về việc CBTT BCTC bán niên đã được soát xét năm 2022. Nay bằng văn bản này Công ty Cadovimex xin gửi bản giải trình về việc chậm công bố thông tin đối với báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2022, với nội dung như sau:

Công ty Cadovimex hiện đang nằm trong tình trạng mất cân đối tài chính nghiêm trọng do tình hình hoạt động kinh doanh không hiệu quả từ nhiều năm trước, Công ty thực hiện quá trình thay đổi nhân sự mới đây nhằm hướng đến xây dựng phương án phục hồi doanh nghiệp, trong đó có sự thay đổi về người quản lý điều hành mới của Công ty. Qua quá trình rà soát nhận thấy Công ty còn nhiều thiếu sót và vi phạm rất nhiều các quy định về quản lý, nên Ban lãnh đạo đã dần dần khắc phục nhằm từng bước từng bước giúp công ty hoạt động một cách hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật, trong đó nổi bật là việc kiểm toán và công bố thông tin về Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập.

Từ đầu năm 2022 Công ty Cadovimex đã tiến hành tìm kiếm, lựa chọn tổ chức kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, tuy nhiên do Công ty đã không thực hiện kiểm toán BCTC từ những năm 2016 nên khối lượng công việc quá lớn nên nhiều Công ty đã từ chối ký kết hợp đồng; đồng thời do tình hình dịch bệnh nên việc đi lại và làm việc của Công ty kiểm toán cũng gặp nhiều khó khăn. Từ đó dẫn đến việc chậm trễ hoàn thành kiểm toán BCTC, Công ty đã nỗ lực và chỉ hoàn thành được việc kiểm toán BCTC từ năm 2016 đến 2021 vào thời điểm ngày 27/6/2022 để thực hiện việc công bố thông tin.

Chính vì việc chậm trễ hoàn thành việc báo cáo kiểm toán nêu trên và Công ty Cadovimex chưa sắp xếp được nguồn tài chính, đồng thời Công ty kiểm toán cũng chưa sắp xếp được nhân sự để thực hiện việc tiếp tục kiểm toán đối với Công ty Cadovimex ngay thời điểm này được. Từ đó Công ty Cadovimex chưa thực hiện được việc soát xét BCTC bán niên 2022 vào thời điểm hiện tại. Công ty Cadovimex đã tiến hành ký hợp đồng mới với Công ty kiểm toán và đang cố gắng sắp xếp tài chính để thanh toán tiền phí, cũng như phối hợp với Công ty kiểm toán để có thể hoàn thành công việc này với thời gian sớm nhất có thể.

Qua bản giải trình này Công ty Cadovimex kính trình lên quý Cơ quan xem xét gia hạn để Công ty có thể hoàn thành và công bố thông tin đối với BCTC bán niên năm 2022 vào thời điểm chậm nhất là ngày 30/9/2022.



Vậy rất mong được sự quan tâm xem xét và chấp thuận gia hạn của Quý Sở Giao Dịch
Chứng Khoán Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trần Thới, ngày 30 tháng 08 năm 2022



Nguyễn Văn Chính

